

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

PK - เห็นความแรง จนน่าเล็ง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ก็เลยอยู่เหมือนกันว่า วันนี้ จะเอ่ยถึงตลาด หรือ SET Index เสียหน่อยใหม่ เพราะจากระดับการปิดวันวาน ที่ไม่สามารถขึ้น 1800 ซึ่งเป็นตัวเลขจิตวิทยาได้แล้วนั้น แนวโน้มก็น่าจะมีการอ่อนตัวลงได้อีกสักระยะ... แต่ก็อาจจากสัญญาณระยะสั้นนะครับ ที่กล่าวไปใน Money Channel วันวาน ส่วนระยะกลางๆ ขึ้นไป ก็ต้องเอา “เส้น 3 เขียน” ของเหนือเมฆแหละ เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม ซึ่งนั่นหมายถึง หากจะลงมาทดสอบที่ เส้น 3 เขียน อีกครั้ง หรือลงมาแถวๆ พื้นที่ 1780-1760 นั้น จะเป็นขาลงเลยใหม่ หรือถ้าต่ำกว่าระดับดังกล่าวแล้ว แนวโน้มระยะกลางๆ ขึ้นไป จะเป็นขาลงเลยหรือเปล่า คำตอบในข้อนี้ ต้องบอกว่า ต่อให้ต่ำกว่าระดับดังกล่าว แนวโน้มระยะกลางๆ นั้น ก็ยังไม่ถูกบอกว่าเป็นขาลงแต่อย่างใด แล้วเมื่อไหร่หรือจะบอกว่าเป็นขาลง ต้องลงถึงไหนถึงจะเรียกว่าขาลงกำลังจะมา... อันนี้เอาไว้ไปว่ากันในงานสัมมนาวันที่ 24 ก.พ. นี้ นะครับ และไม่ต้องกลัวครับว่า จะขายไม่ทัน ถ้าขาลงจะมาจริง ๆ ยังไงก็ทันแน่ ขอให้ออกมาซัดๆ เอะครับ... แต่ตอนนั้น เส้น 3 เขียน ยังบอกว่า เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนกว่าเท่าที่มองแหละ แต่เรื่องของความผันผวนที่เป็นอยู่ในระยะนี้ อาจจะทำให้สร้างความกังวล หรือสร้างแรงกดดันให้ท่านที่มีหุ้นอยู่ อึดอัดใจบ้างนิดๆ หน่อยๆ... แต่ตลาดแบบนี้มัน นักเก็งกำไร หรือนักเล่นสั้น ชอบกันแหละ เพราะช่วงที่ตลาดเป็นแบบนี้ไร มีหุ้นเล็กๆ กลางๆ ให้ได้ชิ้นใจกันเสมอมา ผีสือดี รักการเก็งกำไร รับความเสี่ยงได้ นั่นก็จัดเงินเข้ากระเป๋ากันป็นรายวันยังได้ หรือ 1-3 วัน ก็ยังน่าจะได้เงิน... ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน

ดูตามเกม...

จริงๆ ถ้าจะมีคนเดาเกม ก็อาจจะเดาว่า วันนี้ต้องพัก หรือขึ้นต้องไม่แรงแน่ๆ แล้ววันพรุ่งนี้ ก็อาจจะไปต่อทันที... แต่ไม่แน่ ถ้าทุกคนเดาแบบนี้ ก็อย่าผลอเนะ จับตาดูไว้ดี

แนวรับ

: ... 7.25-7.0 ระดับนี้ เก็บไว้รอขึ้น อย่าต่ำกว่า 6.8 ก่อนก็พอ

เป้าหมาย

: ... 7.50-7.60 นั้น ถ้าผ่านได้ ไปได้เกิน 8.0 ได้ไม่ยากเลย

Price Chart...(PK)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PK... เอาระดับราคา ที่เส้น MA. เข้าสู่ภาวะ Bullish Pattern นั้น ก็แถวๆ 6.0-6.5 ซึ่งแปลว่า ถ้าจะเอาตามสถิติของหุ้นราคาต่ำกว่า 10.0 แล้วล่ะก็ ต้องมองเป้าหมายที่แท้จริงกันไว้ก่อนเลยที่ 12.0-13.0 แต่ในระหว่างทาง ก็อาจจะมีแถวๆ บ้าง แหละครับ ซึ่งเราก็จะเอาแนวโน้มของ MA5days กับ MA10days มาดูอย่าให้เห็น MA5days ตัด MA10days มากเกินไปแล้วกัน หรือ ตรวจจับที่เส้นยังเรียงตัวในแบบนี้ เราจะถือยาวๆ จนถึงเป้าหมาย หรือ บางทีถ้าถึงเป้าหมายแล้ว ยังไม่รู้สึกสัญญาณเชิงลบออกมา เราก็ยังถือต่อไปได้... จริงๆ แล้ว เอาเส้น MA25days เป็นหลักก็ได้นะ ถ้าไม่ต่ำกว่าเส้น MA25days ลงมาจริงๆ MA5 ตัด MA10 ก็ยังไม่ร้ายนัก

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน